

# CÔNG TY TNHH SCANCOM VIỆT NAM



Số: 11/CV-04/2019

ScanCom Vietnam Ltd  
Lot 10, Str. No. 8  
Song Than 1 IP, Di An Dist.  
Bình Dương Province, Vietnam  
Tel.: +84 650 791 056  
Fax: +84 650 732 910  
www.scancom.net

Bình Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: - Ban Giám Hiệu Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM ( HCMUT)  
- Khoa Cơ khí

Công ty ScanCom Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Đan Mạch chuyên sản xuất đồ Gỗ và Kim Loại xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Mỹ với 4,000 công nhân viên, tọa lạc tại lô số 10, đường số 8, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Tầm nhìn và sứ mạng của công ty chúng tôi là tập trung ưu tiên xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tiếp tục củng cố cũng như duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành hàng ngoại thất trên toàn thế giới trong giai đoạn mới.

Công ty có kế hoạch xây dựng nguồn nhân lực tài năng một cách chủ động để đáp ứng nhu cầu nhân sự trong ngắn hạn và dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới với chương trình "Quản trị viên tập sự".

Để chương trình có được những ứng viên tiềm năng, xuất sắc, Ban Giám Đốc Công ty ScanCom rất mong Ban Giám Hiệu Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM, Khoa Cơ khí giới thiệu các sinh viên có học lực và trình độ tiếng Anh tốt (sắp tốt nghiệp hoặc vừa mới tốt nghiệp) các ngành Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ – điện tử, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và các ngành kỹ thuật khác ... giúp chúng tôi. Trong thời gian tham gia chương trình, tất cả các nhân viên tập sự được hưởng đầy đủ lương và các phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty.

Chương trình "Quản trị viên tập sự" tại ScanCom là một chương trình phát triển kỹ năng quản lý và lãnh đạo dành cho sinh viên vừa tốt nghiệp và được thiết kế để giúp cho các bạn có kinh nghiệm làm việc thực tế và phù hợp với văn hóa và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình này sẽ kéo dài trong 20 tháng trong đó các "tập sự viên" sẽ được thử sức trong các vị trí khác nhau tại các phòng ban khác nhau để phát triển chuyên môn và khẳng định năng lực, sự phù hợp công việc để phát triển là nhà quản lý, lãnh đạo trong tương lai.

Chúng tôi rất mong được Ban Giám Hiệu và Khoa Cơ khí giới thiệu cho chúng tôi các ứng viên tốt cũng như tạo điều kiện để chúng tôi tuyển chọn được các ứng viên phù hợp với chương trình.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.



**TL. Tổng Giám Đốc  
Giám đốc Nhân sự**

**Trần Thanh Hải**